



Hãy giữ an toàn! Bỏ phiếu tại nhà

Làm thế nào tôi có thể bỏ phiếu tại nhà?

Để yêu cầu lá phiếu, quý vị phải đăng ký bỏ phiếu.

ĐĂNG KÝ BỎ PHIẾU - Những cư dân đủ điều kiện có thể đăng ký bỏ phiếu trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.

Điền đầy đủ vào mẫu đơn đề nghị trực tuyến trên trang register.votespa.com

Đơn đề nghị đăng ký cử tri cũng có trên PhiladelphiaVotes.com/voters để tải về

Sau khi quý vị đăng ký bỏ phiếu, quý vị có thể yêu cầu lá phiếu của mình.

Để nộp đơn đề nghị lá phiếu bầu qua thư trực tuyến, hãy vào: apps.Philadelphiavotes.com

Nếu bạn nộp đơn đề nghị lá phiếu qua thư trực tuyến, quý vị phải cung cấp số Giấy phép lái xe PA hoặc PennDot ID.

Tại Pennsylvania, hiện nay quý vị có hai lựa chọn đề nghị lá phiếu qua thư:

Lá phiếu khiếm diện - Nếu quý vị dự kiến đi khỏi thành phố vào ngày bầu cử hoặc nếu quý vị có khuyết tật hoặc bệnh tật, quý vị nên yêu cầu lá phiếu khiếm diện, điều này vẫn yêu cầu quý vị nêu lý do cho việc yêu cầu lá phiếu này.

Lá phiếu qua thư - Nếu quý vị không phải là cử tri khiếm diện, quý vị có thể đề nghị lá phiếu qua thư. Quý vị có thể chỉ cần yêu cầu lá phiếu này.

Sau khi quý vị nộp đơn yêu cầu thành công, Ủy ban Bầu cử của Quận Philadelphia sẽ gửi lá phiếu kèm theo hướng dẫn đến quý vị qua đường bưu điện.

Sau khi quý vị nhận được lá phiếu của mình...

- Đánh dấu vào lá phiếu theo hướng dẫn.
- Đặt lá phiếu vào phong bì kín, sau đó đặt phong bì kín này vào phong bì chính thức.
- Xin hãy nhớ ký tên mẫu đơn, nếu không lá phiếu của quý vị có thể không được tính.
- Gửi lại lá phiếu của quý vị cho Ủy ban Bầu cử Quận Philadelphia (1400 JFK Blvd. City Hall, Room 142) để lá phiếu đến đúng thời hạn.

Hạn chót nộp lá phiếu được bầu là 8:00 giờ tối vào Ngày bầu cử (Không cần cứ vào dấu bưu điện).

Nếu tôi không có Giấy phép lái xe hoặc ID Pennsylvania thì sao?

Các cử tri đăng ký mà không có Giấy phép lái xe hoặc ID Pennsylvania cần tải về và in mẫu đề nghị lá phiếu khiếm diện hoặc lá phiếu qua đường bưu điện từ apps.PhiladelphiaVotes.com, điền vào mẫu đơn, và gửi lại qua đường bưu điện đến Ủy ban Bầu cử Quận Philadelphia.

Nếu quý vị muốn nhận được đơn đề nghị qua đường bưu điện, cần trợ giúp hoặc có câu hỏi thắc mắc, hãy gọi đến 1-877-VOTESPA

Các ngày quan trọng

Ngày 19 tháng 10:

Hạn chót đăng ký bỏ phiếu

Ngày 27 tháng 10:

Ngày cuối cùng đăng ký lá phiếu qua đường bưu điện hoặc lá phiếu khiếm diện

Ngày 3 tháng 11:

NGÀY BẦU CỬ và Ngày cuối cùng Ủy ban Bầu cử của Quận nhận được lá phiếu bầu qua đường bưu điện và lá phiếu khiếm diện thường dân.

Quý vị đã nộp đơn đề nghị lá phiếu?

Kiểm tra tình trạng đơn đề nghị của mình tại đường liên kết sau đây:

votespa.com/mailballotstatus

*Vui lòng đợi ít nhất 48 giờ để hiển thị tình trạng.

